

“ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูคำสอน”



เริ่มต้นจากชีวิตเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่พระทรงสร้างฉันและทรงเลือกฉันให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูได้ทรงเลือกฉันให้เป็นคาทอลิกคริสตชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยผ่านพระพรหรรษาของความเชื่อและมาทำงานรับใช้พระองค์ ฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความรักจากพระ ได้รับความอบอุ่น ได้รับความเมตตา และทุกๆ สิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของฉันและสอนให้ฉันนั้นเป็นผู้ให้กับผู้อื่นและรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น นั่นคือ

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันคิดขึ้นมาว่าฉันจะทำอะไรที่จะมอบให้กับคนอื่นเขาบ้าง โดยนำสิ่งที่ฉันได้รับจากพระนำมาใช้กับคนอื่นได้อย่างไร ก็คือการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เช่นความรู้ทางการศึกษา ความรู้ด้านความเชื่อทางศาสนาที่ฉันได้รับจากพระ และความสามารถที่ฉันมีโดยผ่านบุคคลรอบข้างเข้ามาและมีสิ่งอื่นๆ ที่เข้ามาในชีวิตของฉันนอกจากนั้นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจึงทำให้ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็น “ครูคำสอน” ฉันจึงได้เริ่มจากตัวฉันเองโดยการเป็นแบบอย่างคริสตชนที่ดี พร้อมผ่านมายังครอบครัวของฉันที่คอยให้คำแนะนำในด้านความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระ เมื่อฉันทำให้ครอบครัวของฉันนั้นสามารถอยู่ในพระพรของพระฉันเองก็นำมาใช้กลับลูกศิษย์ของฉันที่ฉันสั่งสอนได้อบรมด้านความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเมตตา ต่อนักเรียน ต่อทุกคนลูกศิษย์ที่เข้ามาในชีวิตโดยใช้แนวทางในแบบอย่างพระเยซูคริสต์





ในโอกาสที่ฉันได้เป็นครูสอนคำสอนให้กับเด็กๆ เราต้องสอนให้เขามีความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก และความเมตตาต่อบุคคลอื่น โดยนำแบบอย่างของชีวิตของตนเองเข้ามาเป็นตัวอย่างให้เขาได้เห็นถึงความรักของพระ เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เด็กๆ นั้นมีความเชื่อ และความศรัทธา น้อยลงมากบางครอบครัวมีความพร้อมไม่เหมือนกันเราจะทำอย่างไรให้เขานั้นเข้าใจในบทสอนของพระให้ลงในจิตใจของเขาฉันจึงหาเทคนิคใหม่ ให้มีความน่าสนใจต่อการนั่งเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายได้แทรกเกร็ดในกิจกรรมให้นักเรียน โดย เรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนในคาบเรียนและสามารถทำให้เขาได้เจริญเติบโตในพระคริสต์ส่งต่อเป็นรุ่นๆ ให้เกิดผลได้เป็นอย่างดีเพื่อปลูกฝังถึงความรัก เมื่อตัวฉันได้สอนนักเรียนรู้สึกตัวเองมีความสุขมากๆ ที่ได้อบรมให้เขาจนรุ่นหลังได้มีความรัก ความศรัทธาต่อพระมากขึ้น ทำให้ตัวนักเรียนเห็นคุณค่าต่อชีวิตและสังคมเพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองได้เป็นอย่างดีนั่นเอง



สุดท้ายสิ่งที่ก่อเกิดของความรัก ความเมตตา ในจิตใจของดิฉันเองที่ได้นำแบบอย่างของพระเยซูเจ้านำบทสอนต่างๆ ที่ได้รับทำให้ปลูกสร้างต้นไม้อเล็กให้เต็มโตอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อกระจายความรักต่อไป ดิฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและสามารถพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อให้เด็กๆ เป็นศิษย์ดีตามพระเยซูอย่างแท้จริงและมีความสุขเสมอไป

นางรุ่งฤทัย วงศ์จอม

ครูคำสอน

โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเมือง